



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

2 เมษายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ขอความร่วมมือไม่รับตรวจ HIV เพื่อเข้างาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์, soudhitalk)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ลงนามในหนังสือส่งถึงนายกสมาคม รพ.เอกชน ขอความร่วมมือไม่รับตรวจเอชไอวีประกอบการพิจารณารับเข้าทำงานหรือใช้ในการประเมินบุคคล เพราะจะเป็นการเอื้อสถานประกอบการใช้เป็นข้ออ้างไม่รับทำงาน ละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญ อนุสัญญาแรงงาน ผู้ติดเชื้อโรงงานทำ ย้ำว่าคนติดเชื้อหากได้รับยาต่อเนื่องไม่แพร่เชื้อต่อ</p>	-
<p>โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, mcot, nationtv, ch3plus, TNN, thereporter, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.ธงชัย กิริติพัฒน์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเกิดจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจมีการอุดตันเฉียบพลันทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ส่งผลให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดอันตรายรุนแรง ไม่สามารถสูดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ได้ ทำให้ผู้ป่วยหมดสติกระแทกและเสียชีวิต ถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งขณะทำงาน เล่นกีฬา หรือขณะพักผ่อน อาการและสัญญาณเตือนที่พบได้บ่อย คือ แน่นหน้าอกอย่างรุนแรง วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดร้าวไปกราม คอ สะบักหลัง แขนซ้าย เหนื่อยหายใจไม่ทัน บางรายอาจมีอาการจุกได้ลิ้นปี่ ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาให้เร็วที่สุด ไม่ควรรอดูอาการที่บ้าน</p> <p>- นพ.เอนก กนกศิลป์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวเพิ่มเติมว่า พบได้บ่อยในผู้ใหญ่วัยกลางคนที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไปพบในชายมากกว่าหญิงประมาณ 2 เท่า เป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ แพทย์จะทำการวินิจฉัยโรคโดยซักประวัติ อาการ ทำตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และตรวจเลือด หากพบมีอาการจะรีบทำการรักษาเพื่อเปิดหลอดเลือดหัวใจด้วยให้ยาละลายลิ่มเลือดหรือการขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านทางสายสวนซึ่งต้องได้รับการรักษาให้เร็วที่สุด</p>	-
<p>หารือตั้ง รพ.จิตเวช 3 จว.ภาคใต้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ประชุมร่วมกับนายชนัญญา แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย จนท.สร. ศอ.บต. และคณะทำงานที่หารือและพิจารณาข้อเสนอการจัดตั้ง รพ.จิตเวชในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าถึงบริการได้ง่าย โดยต้องจัดทำแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลครอบคลุมทั้งงบประมาณ บุคลากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์ และเกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ก่อนจะเสนอเรื่องต่อ กพต. พิจารณา</p>	-
<p>ตรวจสอบคุณภาพสวนน้ำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, thejournalistclub)</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สวนน้ำ ต้องมีการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดเรื่องความปลอดภัย ทั้งโครงสร้าง อาคาร เครื่องเล่นต้องมั่นคง ปลอดภัย ทำความสะอาดง่าย และต้องทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อสม่ำเสมอ มีการติดป้ายแจ้งเตือนความลึกของน้ำ ควบคุมปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในสระน้ำตามมาตรฐาน ต้องมีผู้ดูแลสระเพื่อความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หกล้ม จมน้ำ ทั้งนี้ การตรวจคุณภาพมาตรฐานเป็นอำนาจหน้าที่ อปท. แต่หากมีการร้องเรียนมาที่กรมอนามัย จะประสานขอความร่วมมือไปยัง อปท. ทั้งนี้ ย้ำเตือนผู้ประกอบการระมัดระวังอย่าให้เด็กเล่นน้ำลำพัง ควรเล่นในสถานที่ที่มีการป้องกัน มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต มีไลฟ์การ์ด และควรมีผู้ใหญ่คอยดูแล</p>	-
<p>มะเร็งตับและท่อน้ำดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, thejournalistclub)</p> <p>- นพ.วีรุฒิ อิมสารัญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งตับและท่อน้ำดีถือเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับ 1 ในเพศชาย และอันดับ 3 ในเพศหญิง ที่พบมากในไทยมี 2 ชนิด คือ มะเร็งของเซลล์ตับและมะเร็งท่อน้ำดีตับ ส่วนมากเกิดจากการเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบีชนิดบี ส่วนสาเหตุมะเร็งท่อน้ำดีเกิดจากพยาธิใบไม้ตับร่วมกับการทานอาหารที่มีดินประสิวและไนโตรท์ เช่น ปลาร้า ปลาจ่อม ปลาต้มหมก ฯลฯ นอกจากนี้ การดื่มสุราเป็นประจำ การรับสารพิษอะฟลาทอกซินที่เกิดจากเชื้อราบางชนิดในอาหารประเภทถั่ว ข้าวโพด พริกแห้ง รวมถึงไวรัสตับอักเสบบีชนิดซีเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของมะเร็งตับเช่นกัน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นพ.ชัยรัตน์ บุญเฉลียว แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งตับและท่อน้ำดี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยทั่วไปมักไม่มีอาการในระยะแรก อาการส่วนใหญ่ที่พบคือ แน่นท้องท้องอืดท้องเฟ้อเป็นประจำ อ่อนเพลีย น้ำหนักลด ปวดหรือเสียดชายโครงขวา อาจคลำพบบก้อนในช่องท้อง ตัวเหลืองตาเหลือง ท้องโต และมีอาการบวมบริเวณขาทั้ง 2 ข้าง เป็นต้น หากมีอาการเหล่านี้ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย</p>	
<p>โรคฮีทสโตรก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (ch7, ch3plus)</p> <p>- นพ.ธนบูรณ์ วรกิจอำรงค์ชัย นพ.ชำนาญพิเศษ อายุรกรรมสมอง สถาบันประสาทวิทยา กล่าวถึงภาวะฮีทสโตรกกับการเป็นลมทั่วไปว่า ฮีทสโตรก หรือโรคลมแดด เกิดจากการที่อยู่ที่ร้อนมาก ๆ หรือทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน ๆ ส่งผลให้อุณหภูมิร่างกายค่อนข้างสูง 40-40.5 องศา หลังจากนั้นจะมีอาการทางระบบประสาทผิดปกติ หลักๆ คือ จะต้องมึนงงมึนงง ร่างกายที่ค่อนข้างสูง แต่ถ้าเป็นลมธรรมดา อาจจะแยกยาก อาจจะอยู่กลางแจ้งหรืออยู่ในร่มแล้วเป็นลมก็ได้ ถ้าพบผู้ป่วยที่สงสัยเป็นฮีทสโตรก จะต้องดูว่ามีอุณหภูมิร่างกายสูงมากหรือไม่ จากนั้นต้องช่วยระบายความร้อนของร่างกายให้เร็วที่สุด ด้วยการปลดเสื้อผ้าที่หนา ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดร่างกาย ซับไว้ชอกคอ รักแร้ หรือขาหนีบ พยายามระบายความร้อนให้เร็วที่สุด และรีบประสานนำส่ง รพ. ทั้งนี้ กลุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคฮีทสโตรกได้มาก คือ 1.ผู้สูงอายุ 2.กลุ่มเด็ก 3.กลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว 4. กลุ่มที่มีน้ำหนักตัวมาก 5.กลุ่มคนที่ดื่มสุรา และ 6.คนที่มีการออกกำลังกายเป็นเวลานาน</p>	
<p>รพ.ธัญบุรี ผ่าตัดทำเส้นเลือดฟอกไตวันเดียวเสร็จ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, thaigov, hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 4 เผย รพ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน เพิ่มบริการทำเส้นเลือดถาวรนอกเวลาทำการ ด้วยการผ่าตัดแบบวันเดียวเสร็จ สำหรับฟอกเลือดในผู้ป่วยไตวายสิทธิบัตรทอง ช่วยลดระยะเวลารอคิว ลดโอกาสเกิดการติดเชื้อในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย หลังเปิดบริการ 1 เดือน ทำเส้นเลือดให้ผู้ป่วยแล้ว 19 ราย ตั้งเป้าขยายผลอีก 7 จังหวัดในเขตสุขภาพ ภายในปี 2566</p> <p>- นพ.ศราวุธ ธนเสรี ผอ.รพ.ธัญบุรี กล่าวว่า การผ่าตัดทำเส้นเลือดฟอกไตที่ดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนจะให้บริการทุกวันอาทิตย์ เริ่ม 26 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยลงทะเบียนเข้ารับการทำเส้นเลือดถาวร 68 ราย ผ่านการประเมินว่าทำเส้นเลือดได้ 19 ราย และได้รับการผ่าตัดทำเส้นเลือดครบทั้ง 19 รายแล้ว</p>	
<p>ข้อมูลรั่วไหล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ประชาไท, mcot, workpointtoday, ch3plus, news1live, js100)</p> <p>- นายชัยวุฒิ ชนาคนานุสรณ์ รมว.ดีอีเอส กล่าวว่า ดีอีเอสได้ขอคำสั่งศาลปิดเว็บไซต์ 9near.org แล้ว แต่แฮกเกอร์หนีไปเปิดเว็บไซต์ใหม่ชื่อใกล้เคียงกัน ซึ่งดีอีเอสจะตามติดไปปิดเว็บไซต์ดังกล่าวอีกเช่นกัน ขณะนี้ให้ จนท.ตำรวจ ดำเนินการในเรื่องการข่มขู่ ทราบว่าได้เบาะแสแล้วและกำลังแกะรอยจับตาพฤติกรรมของกลุ่มแฮกเกอร์ดังกล่าวอยู่ ทั้งนี้ การปิดเว็บไซต์ขณะนี้กลายเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุ แนวทางแก้ปัญหา คือ ต้องตามจับกุมแฮกเกอร์ให้ได้ และนำฐานข้อมูลคนไทยที่กล่าวอ้างว่ามีถึง 55 ล้านรายการกลับมาซึ่งที่ปลอดภัย ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำชับว่าต้องจับตัวคนร้ายให้ได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, ประชาไท, ไทยโพสต์, js100, TNN, mcot, news1live, ch7, workpointtoday, mcot, ch3plus)</p> <p>- นายเวทพงศ์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ (ดีอีเอส) กล่าวว่า เชื่อว่าเป็นข้ออ้างของโจรจากการนำข้อมูลคนมีชื่อเสียงในประเทศออกมาเผยแพร่บางส่วนเพื่อข่มขู่ แต่การโจรกรรมข้อมูลถึง 55 ล้านคนนั้นไม่สามารถยืนยันได้ 100% ว่าจริงหรือไม่ เพราะถ้าข้อมูลหลุดสูงขนาดนี้คิดว่ามาจาก มท. แต่ได้รับการยืนยันจาก มท. แล้วว่าข้อมูลไม่หลุดแน่นอน จึงต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งทุกหน่วยงานกำลังเร่งติดตามโดยด่วนที่สุด</p> <p>- จากการตรวจสอบมีจดหมายชี้แจงงานบัญชี 9near.org มีโดเมนที่เป็นผู้ให้บริการในต่างประเทศ ดีอีเอสได้ประสานผู้ให้บริการเพื่อปิดกั้นเว็บไซต์ดังกล่าวตั้งแต่ 29 มี.ค. ขณะนี้ยังไม่ได้รับการตอบรับ คาดอยู่ระหว่างตรวจสอบ</p> <p>- สำหรับแนวทางตรวจสอบองค์กรที่ทำข้อมูลหลุดนั้น ดีอีเอสได้ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสอบถามข้อมูลว่ามีหน่วยงานภาครัฐแจ้งว่ามีข้อมูลรั่วไหลหรือไม่ ทั้งนี้ วันที่ 3 เม.ย.นี้ รมว.ดีอีเอส จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีการเก็บข้อมูลประชาชน ในเรื่องการบังคับใช้ พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 2566</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจ Drama-addict โพสต์ภาพเว็บไซต์ 9near.org ถูกดีอีเอส ปิดกั้นการเข้าถึงแล้ว ซึ่งมีผู้มาให้ความเห็นว่าเป็นแค่ประเทศไทย แต่ต่างประเทศยังเห็นอยู่ ข้อมูลยังมีอยู่เหมือนแค่นำมานานมากขึ้น เพราะมีวิธีการเข้าถึงอื่นอีก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch3plus</p> <p>- สธ. เผยตัวเลขคนไทยป่วยทางเดินหายใจ ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2566 พบว่า พุ่งทะลุ 2,019,854 ราย โดยในเดือนมีนาคม พบกลุ่มโรคที่เจ็บป่วยสูงสุด คือ กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ, โรคผิวหนังอักเสบ และโรคตาอักเสบ ตามลำดับ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- เพจ รพ.นครพิงค์ เผยข้อมูลภาคเหนือ เสียชีวิตจากมะเร็งปอดมากที่สุดในประเทศ พร้อมแนะ 7 วิธี ป้องกันตัวเองจากฝุ่นพิษ PM 2.5 ย้ำประชาชนต้องตระหนักถึงการป้องกันตนเองเป็นสิ่งสำคัญ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ChiangmaiNews)</p> <p>- สภาพอากาศเชียงใหม่ (1 เม.ย.) ฝุ่นพิษเกินค่ามาตรฐาน และยังเป็นเมืองคุณภาพอากาศแย่อันดับ 1 ของโลกอย่างต่อเนื่อง พบค่าสูงสุดที่ อ.หางดง แนะนำประชาชนเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้ง ย้ำให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>- นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จนท.ฉีดพ่นน้ำลดฝุ่นพิษและทำความสะอาดถนน พร้อมกำชับหน่วยงานด้านสาธารณสุขเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากฝุ่นละออง โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ โดยจัดตั้งห้องปลอดฝุ่นตาม รพ. และหน่วยราชการทุกแห่ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch3plus</p> <p>- นายอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน เร่งสร้างห้องปลอดฝุ่น หลังสถานการณ์หมอกควันจากไฟป่ายังวิกฤติ โดยเฉพาะค่า PM 2.5 ที่ ต.เวียงใต้ พุ่งสูงถึง 810 มค.ก./ลบ.ม. เตือนประชาชนเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งและระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน</p>	-
<p>ปัญหาขาดยาคูหมื่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า, hfocus, sonthitalk)</p> <p>- ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการ กพย. กล่าวในงานแถลงข่าวดูแลได้อย่างไรให้มีสุขภาพดี: เมื่อต้องใช้ยา เผยข้อมูลจากกรมควบคุมโรคพบ ผู้ป่วยไตเรื้อรังมี 11.6 ล้านคน มากกว่า 1 แสนคนต้องล้างไต สาเหตุจากกินเค็มและการใช้ยา ซึ่งหลายชนิดก่อปัญหาไตได้ ทั้งยาชุด ยาแก้ปวด ยาสมุนไพรบางชนิด โดยเฉพาะยาชุดยังคงมีอันตราย มีส่วนประกอบทั้งสเตียรอยด์ กลุ่มยาเอ็นเสด พาราเซตามอล ยาแก้ปวดประสาธา ยาปฏิชีวนะ ยาแก้แพ้ เมทิลีนบลู ไซบูทรามิน วิตามิน นอกจากนี้ยังมียาขับเส้นปัสสาวะ แต่องค์ประกอบพบกลุ่มเอ็นเสด มีผลทำให้ไตวายได้ง่าย</p> <p>- นายธนพล ดอกแก้ว นายกสมภาคเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย เสนอ 3 ข้อ เพื่อแก้ปัญหาการใช้ยาจนเสี่ยงเกิดโรคไต คือ 1. ภาครัฐออกมาตรการเรื่องโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเคร่งครัด ที่ผ่านมายังจัดการไม่ได้ 2. อย. กำกับร้านขายยาจริงจัง เพราะยังมีขายยาชุดอยู่ และ 3. ก่อนใช้ยาประชาชนควรศึกษาข้อมูลก่อน อย่าหลงเชื่อจากสื่อโฆษณา</p> <p>- ศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล คณะทำงานสร้างเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลภาคประชาชน กล่าวว่า ปัญหาขาดยาคูหมื่นไม่ได้พบเฉพาะต่างจังหวัด ใน กทม. ก็พบเช่นกัน ล่าสุดมีคนโพสต์ปัญหานี้ย่านห้วยขวาง ได้ยาชุดที่มีมียาเอ็นเสดเป็นส่วนประกอบ ถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย อย.ควรออกเป็นกฎหมายกำกับที่ฉลากยาว่า ยาชนิดไหนเป็นยาเอ็นเสดกำหนดให้ชัดเจน และระบุเตือนว่า ยานี้เสี่ยงไตวาย เป็นต้น และรพ.ควรรายงานข้อมูลดังกล่าวไปยัง HA เช่น คนไข้เป็นไตอาจมีความสัมพันธ์กับยา</p>	-
<p>รณรงค์ลดภาวะหัวใจล้มเหลว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- เสนอสุกัญพิเศษ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวในงานเสวนาระดมสมองแพทย์ผู้เชี่ยวชาญลดภาวะหัวใจล้มเหลว ว่า ช่วงที่ผ่านมามีผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดในกลุ่มคนอายุ 40 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นมาก สาเหตุจากการมีโรคร่วมเป็นปัจจัยเสี่ยง กรมควบคุมโรค จึงมุ่งเน้นลดจำนวนผู้ป่วยเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต โดยรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงผลกระทบของโรคหัวใจและหลอดเลือด ลดปัจจัยเสี่ยง เพิ่มการเข้าถึงนวัตกรรมการรักษาใหม่ ๆ ด้วยการใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด และสนับสนุนให้ตรวจเลือดเช็คระดับน้ำตาล ความดันโลหิต และระดับไขมันในเส้นเลือด รวมถึงยกระดับศักยภาพ อสม. และจัดตั้ง Sandbox พื้นที่ทดลองในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา</p>	-
<p>หนุน อสม.เรียนต่อด้านสาธารณสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- เสนอบทความ สธ. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับ อสม. รวมไปถึงลูกและหลานของ อสม. โดยในปีการศึกษา 2565 สปช. ร่วมกับกรม สบส. จัดทำโครงการความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ อสม. เข้าศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 2,500 คน และหลักสูตรผู้ช่วยสาธารณสุข 1,000 คน โดยใช้ระยะเวลาการศึกษา รวม 1 ปี ผู้สำเร็จการศึกษา จะสามารถเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตร หรือระดับปริญญาตรีต่อไป ซึ่งมีการวางแผนบริหารจัดการระบบคลังหน่วยกิตเพื่อรองรับระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เป็นโอกาสในการต่อยอดทางการศึกษาของ อสม. อย่างเต็มระบบ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นวัตกรรมชุดบอดี้สูทผู้สูงอายุ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาไท</p> <p>- นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.สวรส. เผยว่า สวรส. บพข. สศอ. ร่วมกับ สวทช. เปิดตัวนวัตกรรม ชุดเอ็กโซสูท (Exo-suits) เรเชล (Rachel) และรอส (Ross) เป็นนวัตกรรมชุดบอดี้สูทสำหรับสังคมอายุยืน ตัวช่วยผู้สูงอายุและผู้ดูแล เพื่อการเคลื่อนไหวอย่างอิสระ-ลดเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ และคุณภาพชีวิตที่ดี</p>	-
<p>แก้ปัญหา นศ.ป่วยซึมเศร้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์</p> <p>- รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้ให้ความสำคัญกับนักศึกษาในการดูแลสุขภาพและจิตใจ เนื่องจากข้อมูลของกรมสุขภาพจิตพบว่า กลุ่มคนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี มีปัญหาสุขภาพจิตสูงกว่าทุกกลุ่มอายุ จึงได้มีการลงนาม MOU ในโครงการ คู่เครือข่ายดูแลจิตใจ ก้าวสู่คนไทยคุณภาพ ระหว่าง มทร. 9 แห่ง กับกรมสุขภาพจิต เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลกับนักศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงด้วย</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยโพสต์</p> <p>- อย. ชี้แจงกรณีมีการโพสต์โฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 99 OSTO CREAM บรรเทาอาการปวดทุกชนิด ทั้งปวดเข่า ข้อเอ็น กล้ามเนื้อ แก้วฝังผิด นิ้วล็อก กระดูกทับเส้น เป็นข้อมูลเท็จ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าวไม่ได้รับการอนุญาตจาก อย.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ TNN</p> <p>- สถาบันโรคทรวงอก ชี้แจงกรณีมีการแชร์ข้อมูลถ้ามือมีเหงื่อซึมออกมาจากมือและเท้าตลอด แสดงว่ามีปัญหาทางหัวใจ ให้รีบไปตรวจ เป็นข้อมูลเท็จ เหงื่อออกผิดปกติไม่ได้สัมพันธ์กับการเกิดโรคหัวใจโดยตรง แต่มีสาเหตุจากหลายปัจจัย รวมถึงน้ำซิงไม่สามารถทำความสะอาดหลอดเลือดหัวใจได้ ไม่ช่วยลดการเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ antifakenews</p> <p>- อย. เผย มีการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ยาลม 300 จำพวก หรือยาอายุวัฒนะ ตราปานเทพ อ้างเป็นยาตำรับช่วยกระตุ้นให้เลือดลมไหลเวียน สร้างระบบภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงสำหรับผู้ที่มีภูมิแพ้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการอนุญาตจาก อย. เตือนอย่าหลงเชื่อ และอาจเข้าใจผิดในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้</p>	-